

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จากการที่ผู้จัดทำได้ศึกษาและปฏิบัติงานที่บริษัท ดาราเดลี จำกัด เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 18 สิงหาคม 2560 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยการจัดกิจกรรมพิเศษและงานส่วนมากต้องลงมือปฏิบัติจริงและออกนอกสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษเป็นประจำ ทำให้ได้รับทั้งประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ และได้รู้การทำงานของระบบองค์กร ได้รู้การทำงานแบบเป็นทีม ได้ใช้ศักยภาพในสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาอย่างเต็มที่ในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ และฝึกความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ที่ศึกษามาใช้ปฏิบัติงานจริงซึ่งการทำหน้าที่นี้ก็จะได้รับคำติชมจากผู้ที่มีประสบการณ์มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ กิจกรรม Daradaily rally party “Night.Sport.Party” เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งทางบริษัทควรจัดเตรียมของให้ลุล่วงอุปกรณ์สำหรับซ่อมรถยนต์และจัดเตรียมทีมช่างซ่อมบำรุงสำหรับซ่อมรถยนต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

#### 5.3 สรุปผลรายงานการจัดทำรายงานสหกิจศึกษา

ผลสรุปจากการศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่าการที่จะมีงานกิจกรรมแต่ละงานต้องมีขั้นตอนการทำงานงานทั้งหมดก็ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนนั้นต้องทำอะไรเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จ เพราะว่าการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นเป็นการจัดงานเพื่อที่ให้แก่คนที่เราไม่รู้จักไม่เคยพบเจอมาก่อนเกิดความประทับใจในงานของเรา ทำให้ได้รู้ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่ขึ้น ต้องวางแผนกันเป็นเดือนหรือบางงานอาจจะมากกว่านั้น

#### 5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทำรายงานสถิติศึกษา

จากการที่ผู้จัดทำได้เข้ารับการปฏิบัติงานที่บริษัท ดาราเดลี จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยการจัดกิจกรรมพิเศษทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานตามสถานที่จริง ได้ทราบขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ อีกทั้งยังได้รับคำติชมและการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่าน ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ในการที่จะไปปฏิบัติงานกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมนั้นบางครั้งต้องจัดในสถานที่กลางแจ้งจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น วางแผนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมกลางแจ้งและถ้าหากมีฝนตกลงมาก็จะทำกิจกรรมที่ทำอยู่จะต้องหยุดทันที ดังนั้นจึงต้องปรับตัวให้ถูก รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและต้องมีความอดทนในการทำงานด้วย